



ปีที่ 44 ฉบับที่ 138 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนร่วมตักบาตร และร่วมพิธีแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานประเพณี “มาฆบูชา” แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ ประจำปี 2557

นายอภิรักษ์ ชื่อธนาวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ กำหนดจัดงานประเพณี “มาฆบูชา” แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมมาโคกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เป็นมรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา คณะกรรมการจัดงานจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เริ่มเวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต จากนั้นเวลาประมาณ 08.00 น. มีการแจกจ่ายข้าวมธุปายาส (ยาคุ) ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย เวลา 16.00 น. จัดพิธีริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทานผ้าพระบฏหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากหน้าศาลาประดู่หก ถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีคณะสงฆ์ไทย พระสงฆ์จากประเทศต่าง ๆ 9 ประเทศ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการปล่อยริ้วขบวน และเมื่อริ้วขบวนถึงลานโพธิ์หน้าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีการแสดงรำบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวถวายผ้าพระบฏ แล้วอันเชิญผ้าพระบฏพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้ลด ละเลิกอบายมุขทุกชนิด แต่ให้ร่วมทำบุญใส่บาตร ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านทุกแห่ง

น.ศ. นิเทศศาสตร์คว้า 2 รางวัล ประกวดเรียงความของ จ.นราธิวาส

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้า 2 รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี 2020”ของจังหวัดนราธิวาส

การประกวดเรียงความในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างด้านการขนส่งของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตทางด้านการขนส่ง(โลจิสติกส์)ตลอดจนต้องการเห็นคนไทยในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเกิดจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมโดยโครงการดังกล่าวมีการจัดประกวดในแต่ละจังหวัด ก่อนจะคัดเลือกผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยนางสาวเนตรชนก สุขหวั่ง และนางสาวยาตี นิเงาะ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ และได้รับมอบเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากนายณัฐพงศ์ ศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นางสาวเนตรชนก สุขหวั่ง กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับการได้รับรางวัลการเขียนเรียงความของจังหวัดซึ่งนอกจากสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเองแล้ว ครอบครัวของตนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกับนางสาวยาตี นิเงาะที่เผยว่า รู้สึกดีใจและเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมาก เพราะรางวัลนี้เป็นเหมือนรางวัลที่เปิดโอกาสและให้กำลังใจที่จะสร้างผลงานการเขียนชิ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอะไรก็ตาม

นอกจากการประกวดเรียงความของจังหวัดนราธิวาสแล้ว นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความจังหวัดของฉันในปี 2020 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะได้้นำเสนอข่าวในลำดับต่อไป



เจาะแจ๊ะริมรั้ว



สวัสดิยามสายคะชาวมหาชัยสารทุกท่าน วันนี้เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจของน้องๆนักศึกษามาฝากกัน กับโครงการ**“รักษ์ถิ่นไทก้าวไกลทานน้ำใจสู่ชุมชน”** ของ**“ชมรมรักษ์ถิ่นไท อาสาพัฒนา”**

หลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดของโครงการ เราไม่รอช้าเลยคะ รีบประสานงานไปยังสถานีวิทยุเสียงมหาชัยเพื่อช่วยกันกระจายข่าวดีๆให้ชาวมหาชัยและท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับทราบโดยทันที กับความตั้งใจของคณะนักศึกษาที่จะพัฒนาโรงเรียนชนบทเพื่อปรับปรุงอาคารและปรับทัศนียภาพให้น่าอยู่มากขึ้น โดยโรงเรียนที่เลือกในครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง ตำบลหินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ ที่น้องๆได้ลงไปสำรวจพื้นที่และรับรู้ถึงความยากลำบากในการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะเลือกโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อบุกเบิกโครงการพัฒนาชุมชน และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา กับชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขานรับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลิตนักศึกษาที่เก่งทั้งปู้และปุ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

“ดีเจเอก”หนุ่มหล่อคนเก่งประจำสถานีวิทยุเสียงมหาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ รับหน้าที่สัมภาษณ์ สดกับน้องๆนักศึกษาตัวแทนของชมรมฯ ทั้งประธาน รองประธาน และตัวแทนคณะทำงาน ถึงที่มาที่ไป ตลอดจนรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดมุมมองดีๆของกิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าว ด้วยวิธีสบายๆ รับประทานได้ว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้สาระพร้อมรอยยิ้มจากการฟังเสียงตามสายของชาวมหาชัยในวันนี้อย่างแน่นอน

อย่าลืมนะคะ! กิจกรรมดีๆต้องบอกต่อ เพื่อนๆที่ๆน้องๆท่านใดมีข่าวฝากที่อยากจะขยาย ส่งมาทางนี้ได้เลยคะ **“ทีมงานสื่อสารสัมพันธ์”** ยินดีให้บริการ มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดแง่มุมต่างๆให้เพื่อนร่วมสถาบันได้รับรู้ และพลิกโฉมใหม่ให้กับภาพลักษณ์ของชาวเหลืองแดงไปด้วยกัน นะคะ





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง วันนีเเวลา 13.00 น. นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้ง จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ขอเชิญลงนามทำสัญญารับทุนวิจัย ที่ห้องศรีโร 2 สถาบันวิจัย และพัฒนา

ร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนช่วยลู่ก้านัน ณ วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา มียอดเงินจำนวนเงิน 19,059 บาท ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ ผอ.บัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผอ.ศุภชัยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราชลงขันเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,059 บาท ท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนติดต่อได้ที่ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ หรือที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยทีม กปปส.มรภ.นครศรีธรรมราช จะส่งมอบผ่านนายกสภามหาวิทยาลัยไปมอบให้ลู่ก้านัน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคณะคะ

อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ บอกกล่าวมาว่าในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอเชิญ คณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ รับประทานอาหารร่วมกันในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า) ชั้น 1 ส่วนเอกสารบันทึก ข้อความเชิญประชุมนั้นได้จัดส่งไปยังห้องรังนก ของแต่ละท่านในแต่ละคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

สโมสรบุคลากร (สายสนับสนุน) มีโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลชาย รุ่นทั่วไป ส่งในนาม กลุ่ม จำนวน 1 ทีม ฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ส่งในนามกลุ่ม จำนวน 1 ทีม วอลเลย์บอลชาย ส่งในนามกลุ่มจำนวน 1 ทีม วอลเลย์บอลหญิง ส่งในนามกลุ่ม จำนวน 1 ทีม แฮนด์บอล ส่งในนามกลุ่ม จำนวน 1 ทีม เซปักตะกร้อประเภทชายเดี่ยว ส่งในนามกลุ่ม จำนวน 1 ทีม เปตอง 5 ประเภท คือ 1. ทีมชาย 3 คน, 2 ทีมหญิง 3 คน, ชายคู่, 4. หญิงคู่, และ 5. คู่ผสม และกีฬาพื้นบ้าน 2 ประเภท คือ ชักคะเย่อ วิ่ง กระสอบ การประกวดคีรราชภัฏฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อคัดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ถึงฤดูกาลเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีกแล้ว ฝ่ายการเงินจึงฝากแจ้งมาว่าผู้มีเงินได้ที่ยื่นภาษี ปี 2556 ให้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น ไม่ว่า จะดีหรือร้ายเพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้” สวัสดิ์ดีคะ